

# HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG

NGUYỄN THỊ DOAN\*

*Từ năm 1948, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước được phát động mạnh mẽ, sôi nổi trong cả nước. Sáu mươi tư năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo tư tưởng của Người, phong trào thi đua yêu nước đã không ngừng phát triển, trở thành một động lực quan trọng, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại có tầm vóc lịch sử và ý nghĩa thời đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.*

**C**HỦ nghĩa Mác - Lê-nin đề cao vai trò của thi đua là động lực phát triển trong xây dựng xã hội mới: “Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các đảng cộng sản đang cầm quyền là phải tổ chức và lãnh đạo phong trào thi đua”, “Thi đua phát triển năng lực của con người, phát triển tính chủ động sáng tạo của nhân dân và của chế độ dân chủ trong xã hội mới”. Kế thừa những quan điểm của C. Mác - Ph. Ăng-ghen và V.I. Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “thi đua là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”. Một luận điểm nổi tiếng của Người là “công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tổ chức thi đua là cách tốt nhất để khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam, biến nó thành sức mạnh,

thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong bảo vệ Tổ quốc.

Trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” viết vào tháng 6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: “bốn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, công, nông, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều *cần phải thi đua nhau*”. Theo Người, hễ là người Việt Nam yêu nước thì phải thi đua. Thi đua là một cách yêu nước thiết thực nhất. Người viết: “... ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Phong trào sôi nổi. Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”.

\* GS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Người cho rằng, cần tổ chức thi đua trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội một cách thường xuyên, lâu dài, rộng khắp, “người người phải thi đua, ngành ngành phải thi đua. Ai làm việc gì, nghề gì cũng thi đua làm cho nhanh, cho tốt, cho nhiều”<sup>(1)</sup>, Người đề nghị: “Thi đua phải *lâu dài và rộng khắp*, không phải chỉ trong một thời gian nào (những ngày kỷ niệm là những đợt để *lấy đà* và để kiểm thảo, chứ không phải qua những ngày ấy rồi lại nghỉ thi đua), không phải chỉ riêng ngành nào, nhóm người nào”<sup>(2)</sup>. Theo dõi sát và tổng kết kinh nghiệm chỉ đạo các phong trào thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra những nơi phong trào thi đua yếu kém là do có khuyết điểm trong công tác tổ chức, lãnh đạo phong trào. Có một số khuyết điểm chính thường mắc trong công tác tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua, đó là: Hướng dẫn thiếu thống nhất; chương trình còn nhiều nơi chưa sát; kế hoạch thiếu chu đáo, tỉ mỉ; thi đua nơi thì thiếu bền bỉ, nơi thì làm quá sức, nơi thì chưa chủ động. “Tổ chức và lãnh đạo còn kém, không phát triển được hết sáng kiến và năng lực của quần chúng. Cơ quan lãnh đạo các cấp, các ngành, các đoàn thể, các địa phương thiếu sự phối hợp với nhau, thiếu sự tổng kết kinh nghiệm và trao đổi kinh nghiệm”<sup>(3)</sup>.

Người khẳng định: “Lãnh đạo phải *cụ thể*, phải *kịp thời*, phải *thiết thực*, phải có *trọng điểm và nắm điển hình*”<sup>(4)</sup>, “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng”<sup>(5)</sup> mới có thể tạo thành động lực phát triển cách mạng. Cần có sự lãnh đạo thống nhất, có sự phối hợp giữa Đảng, chính quyền với đoàn thể và nhân dân để đẩy mạnh phong trào thi đua, thường xuyên, liên tục. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tới sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ trong phong trào cách mạng. Người thường nói: “Cán bộ xung trước, làng

nước theo sau, việc khó đến đâu, cũng làm được hết”.

Người yêu cầu: Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp phải tuyên truyền, giải thích, động viên cho mọi người tự nguyện, tự giác tham gia phong trào thi đua với kế hoạch, mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Đồng thời, phải có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết phong trào thi đua. Khéo léo đề ra được tên phong trào với những khẩu hiệu hành động, tuyên truyền sắc bén, sát đúng với tình hình, nguyện vọng, lợi ích của quần chúng nhân dân, phù hợp với yêu cầu thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Cán bộ, đảng viên phải tích cực vận động quần chúng, đi đầu làm gương cho mọi người trong thi đua yêu nước. Phát hiện điển hình, phổ biến những kinh nghiệm, nêu gương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua.

Người đặc biệt coi trọng công tác khen thưởng, kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng, sử dụng điều đó như là một công cụ quản lý của một nhà nước mạnh. Thi đua là cơ sở của việc khen thưởng. Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Theo dõi sát các phong trào thi đua từ các địa phương cơ sở, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đọc báo thường ghi lại các tấm gương người tốt, việc tốt mà các báo trung ương và địa phương đăng. Sau đó, yêu cầu điều tra, xác minh lại, thấy đúng sự thật là Người gửi thư, bằng khen, huy hiệu hoặc quà cho những con người gương

(1), (2), (5) Hồ Chí Minh: *Toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t. 6, tr. 236, 270

(3) Hồ Chí Minh: *Sđd*, t. 5, tr. 648

(4) Hồ Chí Minh: *Sđd*, t. 8, tr. 92

mẫu đó, kịp thời động viên, cổ vũ các tấm gương người tốt, việc tốt. Đồng thời, lấy các tấm gương tốt có thật trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để giáo dục lẫn nhau. Cần thiết bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng người tốt, việc tốt. Bởi những sự thật tốt đẹp đó có tác dụng giáo dục con người, thúc đẩy phong trào thi đua, xây dựng Đảng rất tốt. Người chỉ rõ: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”<sup>(6)</sup>.

Thực hiện tư tưởng của Người, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta trong 64 năm qua đã trở thành phong trào cách mạng của quần chúng. Mỗi thời kỳ cách mạng, chúng ta đều phát động những phong trào thi đua yêu nước, được nhân dân tham gia hưởng ứng, mang lại những hiệu quả to lớn, để lại những dấu ấn sâu đậm, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Ngay trong những năm tháng đầy khó khăn, gian khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với phong trào “Diệt giặc ngoại xâm, diệt giặc đói, diệt giặc dốt”. Lời kêu gọi đó đã có sức mạnh huy động tối đa lực lượng toàn dân làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”.

Sau năm 1954, các phong trào thi đua đã hướng vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: *một là*, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; *hai là*, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt, vừa xây dựng và tạo cơ sở vật chất chi viện sức người, sức của cho miền Nam. Tiêu biểu với các phong trào thi đua “Một tấc không

đi, một ly không rời”; “Dùng sĩ diệt Mỹ”... ở miền Nam và “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng”; “Một người làm việc bằng hai”, “Ba sẵn sàng”; “Ba đảm đang”,... ở miền Bắc đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng hậu phương miền Bắc vững mạnh, làm chỗ dựa vững chắc cho miền Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi, thống nhất đất nước.

Sau năm 1975, các phong trào thi đua hướng vào thực hiện các nhiệm vụ của thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tiêu biểu là các phong trào “Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”, “Tất cả vì hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”,... đã góp phần nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đưa đất nước vượt qua mọi thách thức, khó khăn sau nhiều năm bị chiến tranh tàn phá, nhất là khó khăn về kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được khẳng định và đề cao, góp phần quan trọng đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức. Đặc biệt, năm 2003, Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng bảo đảm cho các phong trào thi đua ngày càng phát triển, công tác khen thưởng được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng người, đúng việc.

Trong những năm qua, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, nước ta gặp không ít khó khăn, thách thức do những yếu kém vốn có của nền kinh tế ở trình độ thấp, thiên tai, dịch bệnh lại liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi, khủng

(6) Hồ Chí Minh: *Sđd*, t. 1, tr. 263

hoàng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn đang tiếp diễn có tác động lớn đến Việt Nam. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã ra sức phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: kinh tế nước nhà đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính trị, xã hội ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành, các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2008), Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đảng, Chính phủ phát động nhân dân cả nước nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động: Phong trào thi đua "Cả nước chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn, thi đua giành thắng lợi"; phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phong trào thi đua cả nước hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đặc biệt, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ban

hành nhiều văn bản chỉ đạo, phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đó là: Chỉ thị số 725/CT-TTg, ngày 17-5-2011, về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Quyết định số 1620/QĐ-TTg, ngày 20-9-2011, về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, với các hình thức thi đua đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa. Nội dung thi đua được gắn kết với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", thi đua thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Hình thức thi đua được đổi mới, mở rộng các hình thức thi đua theo chuyên đề, thi đua theo đợt, thi đua ngắn ngày, thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm quốc gia, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước. Qua đó, đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong phạm vi cả nước, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong 5 năm qua đã có bước chuyển biến tích cực. Các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương đã dành thời lượng cần thiết, xây dựng các chương trình, chuyên mục để tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến. Công tác tuyên truyền, giáo dục thật sự góp phần nâng cao và phát huy nền tảng giá trị văn hóa, qua đó đã hạn chế những tiêu cực trong xã hội.

Tuy nhiên, mặc dù phong trào thi đua được các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, song mới tập trung ở khối các cơ quan hành chính và doanh nghiệp nhà nước; một số chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng chưa được triển khai đồng bộ tới cơ sở. Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa được quán triệt đầy đủ trong thực hiện, vận dụng còn lúng túng, nhất là đối với khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Phong trào thi đua có nơi còn mang tính hình thức, thiếu thường xuyên, liên tục. Phát động nhưng thiếu các biện pháp tổ chức cần thiết bao gồm cả điều kiện và nguồn lực cán bộ để làm nòng cốt cho phong trào. Trong chỉ đạo, nhiều nơi chưa coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chưa tạo được sự phối hợp, liên kết của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan, do vậy hạn chế tính động lực và hiệu quả của các phong trào thi đua. Hoạt động của các cụm, khối thi đua tuy đã có bước đổi mới về nội dung, xây dựng tiêu chí thi đua, song còn lúng túng về phương thức hoạt động và bộc lộ những yếu kém trong quản lý, tổ chức các phong trào thi đua.

Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến chưa đạt yêu cầu

theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21-5-2004, của Bộ Chính trị. Trong chỉ đạo, một số bộ, ngành, địa phương còn thiếu kế hoạch tổ chức thực hiện, phương thức triển khai nhân rộng còn lúng túng. Trong xây dựng điển hình, khâu bồi dưỡng điển hình còn yếu.

Chất lượng thẩm định các hình thức khen thưởng cấp nhà nước tuy được nâng lên, nhưng không ít bộ, ngành, địa phương vận dụng và đề nghị mức khen thưởng chưa theo đúng các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định của Chính phủ, dẫn đến sự thiếu thống nhất trong công tác thi đua, khen thưởng. Trong bình xét và suy tôn các danh hiệu thi đua còn tình trạng nể nang, không phù hợp thực tế và không bảo đảm tính tiêu biểu. Có nơi tỷ lệ khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý còn nhiều. Trong chỉ đạo chưa quan tâm chú trọng khen thưởng cho cá nhân người lao động, người trực tiếp sản xuất; còn có biểu hiện bệnh thành tích trong khen thưởng. Khen thưởng còn chưa đồng đều, mới tập trung ở một số bộ, ngành, địa phương và một số lĩnh vực.

Đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi mới, tuy nhiên, những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và những khó khăn trong nước đang đặt ra những thách thức to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay phải phát huy được sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành động lực cách mạng to lớn của

toàn dân tộc, hướng phong trào thi đua đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Với tinh thần đó, việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn hiện nay cần quán triệt các quan điểm sau:

- Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; thi đua, khen thưởng là động lực cách mạng to lớn, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới phát triển toàn diện.

- Dựa trên những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định bản chất của thi đua xã hội chủ nghĩa là đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển, nhằm phát huy đầy đủ nhân tố con người, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của nhân dân để phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Các phong trào thi đua cần hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, tạo thành cao trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần tích cực giải quyết hiệu quả những vấn đề cấp bách, trọng tâm trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong phát triển kinh tế - xã hội và những bức xúc trong đời sống của nhân dân.

- Các cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

nhân dân tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn chặng đường đổi mới còn những khó khăn, đầy thử thách nên càng phải tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, nhiều cuộc vận động của quần chúng, từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Để thực hiện hiệu quả các quan điểm trên, để phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực mạnh mẽ trong việc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, cần chú trọng các giải pháp sau:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng. Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Cơ quan chính quyền nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phải chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, báo cáo kịp thời, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước cấp ủy, tổ chức đảng về kết quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

- Mục tiêu, nội dung thi đua vừa cần có tính toàn diện, vừa đột phá vào những trọng tâm, trọng điểm, nhất là những khâu khó, những mặt yếu kém của từng ngành, địa phương, đơn vị. Cùng với việc tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, hằng năm các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, tổ chức nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Việc xây dựng các chỉ

tiêu, tiêu chí thi đua cần cụ thể, chi tiết, hợp lý để tạo thuận lợi cho việc bình xét thi đua, bảo đảm khách quan, phản ánh đúng kết quả của phong trào thi đua, tránh bình xét hình thức. Kết quả của phong trào thi đua phải phản ánh đúng thực tiễn và kết quả thực hiện nhiệm vụ, từ đó mới phân tích đúng được ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua làm tiền đề để tạo ra các giải pháp thực hiện các phong trào thi đua tiếp theo có hiệu quả hơn.

- Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên, cốt lõi nhất trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua. Các bộ, ban, ngành, địa phương phải có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và trong từng giai đoạn. Không nhân rộng được điển hình tiên tiến thì phong trào thi đua không phát huy được sức mạnh tổng hợp. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến phải được thực hiện từ cơ sở và chỉ đạo thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến.

- Cần đổi mới công tác khen thưởng, khen đúng người, đúng việc, khen đột xuất và tăng cường khen người lao động trực tiếp. Các thủ tục phiền hà cho tổ chức và cá nhân cần được rà soát, sửa đổi theo đúng tinh thần cải cách hành chính. Công tác khen thưởng cần được công khai, đặc biệt là hình thức tôn vinh danh hiệu “Anh hùng lao động”, tạo điều kiện để nhân dân đóng góp ý kiến trước khi quyết định. Sau khi được tuyên dương “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới, cần có kế hoạch tuyên truyền, tạo điều kiện để các anh hùng lao động giao lưu với thế hệ trẻ, các đồng nghiệp..., nhằm phổ biến kinh

nghiệm, nêu gương sáng trong hoạt động thực tiễn.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí cần dành thời lượng cần thiết, xây dựng các chương trình, chuyên mục để tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến. Gắn trách nhiệm của các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông trong việc định hướng dư luận và nhân rộng các điển hình tiên tiến hướng tới mục tiêu nâng cao và phát huy nền tảng giá trị văn hóa của dân tộc.

- Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị. Làm cho các phong trào thi đua yêu nước chứa đựng nội dung sâu sắc về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động quần chúng của Đảng. Coi trọng việc phát hiện, xây dựng điển hình và có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Trong lúc thời cơ, thách thức đều hết sức lớn và đan xen nhau như hiện nay, càng cần tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người về thi đua yêu nước, làm đầy lên những phong trào yêu nước sâu rộng, thường xuyên, coi đó là một phương thức để tạo ra động lực phát triển, đưa Việt Nam vượt qua thử thách, sớm thoát khỏi tình trạng một nước đang phát triển, tạo đà đuổi kịp các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. □